



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับประจำวันที ๒๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๑๖ มูลค่าข่าว ๔๓๓,๘๙๐.

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

นักศึกษาศิลปากรคว้าชัยสุดยอดยังดีไซเนอร์ไทย

เป็นธรรมเนียมของทุกปีกับการประกวด "สยามเซ็นเตอร์ ดีไซน์ฟอร์เวิร์ด : สบายยู แพชั่น คอนเทสต์ 2012" โดยสยามเซ็นเตอร์และผู้สนับสนุนหลัก สยาม ไวนเนอร์ ร่วมกันเปิดรันเวย์อวดโฉมผลงานที่ผ่านเข้ารอบและผลงานชนะเลิศที่คว้าเงินรางวัลไปครอง จากแรงบันดาลใจในปล่อยไข่ของปะการังใต้ท้องทะเลของ 2 นักศึกษาศิลปากร ผลงานกว่า 300 ชิ้น ถูกคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ ภายใต้แนวคิด Inspired by Dots โดยใช้แรงบันดาลใจจากผลิตภัณฑ์ของ SPY มาผสมผสานกับแรงบันดาลใจและจินตนาการของตัวเอง

ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คว้ารางวัล 50,000 บาท ได้แก่ ธีญญลักษณ์ พันธุ์พัก และนันท์นภัส อรุโณทัยวิศรุต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ในผลงานชื่อ Genesis of the Sea เจ้าของผลงานเผยว่า "ผลงานครั้งนี้ ได้รับแรงบันดาลใจจากปรากฏการณ์การปล่อยไข่เพื่อผสมพันธุ์ของปะการังที่ถูกกระตุ้นโดยการโคจรของดวงจันทร์ จึงทำให้ภายใต้ท้องทะเล เกิดความเปลี่ยนแปลงจากพื้นน้ำอันว่างเปล่า ถูกระบายด้วยไข่ของปะการังจำนวนนับล้านล้านใบ จึงนำความประทับใจนี้ มาออกแบบเป็นเครื่องแต่งกายที่สามารถสวมใส่ได้จริงโดยนำสีเส้นที่สดใสของ Spy มาแสดงออกถึงการกำเนิดชีวิตใต้ท้องทะเลเน้นการใช้เทคนิคสกรีนฟอยด์ การปักด้ายลงบนกระดาษละลายน้ำการปักลูกบิด และการตอกหมุดมาใช้"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ตกเป็นของ นิชมน พรหมชนกนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กับผลงาน Blindness ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแบบทดสอบสายตาในเรื่องของตาบอดสี Ishihara Test โดยได้นำหลักการของแบบทดสอบนี้มาใช้พร้อมกับนำรูปแบบลวดลาย และสีเส้นของ Spy มาปรับใช้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เจษฎา สุวรรณาลัยและ วิชญาพร นิราช จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กับผลงานในคอลเลกชัน Connect Dot To 60s ที่ได้แรงบันดาลใจ

บันดาลใจจากเกมลากเส้นต่อจุด นำกลิ่นอายของยุค 50-60s มาประยุกต์ใช้กับสีสันทจาก Spy เติมความสนุกได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลพิเศษ Inspiring Award สำหรับผลงานที่มีแรงบันดาลใจโดดเด่นผู้ชนะได้แก่ นฤพันธ์ ว่องวุฒินุญ และเสกสิทธิ์ พฤกษ์ชินวาร์ 2 นักศึกษาจาก มศวประสานมิตร กับผลงาน Limitless Imagination of Spy คอลเลกชันที่นำผ้าของผลิตภัณฑ์ SPY มาเป็นคอนเซ็ปต์ในการออกแบบลายผ้า บวกกับศิลปะแบบ Optical Art เน้นการใช้เทคนิคพริ้นต์สกรีน ตัดต่อลายผ้า เลเซอร์คัต และปักด้าย และ รางวัล Popular Vote ตกเป็นของ ชาญวุฒิ แดงชนะ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กับผลงาน Bambi Hindi ได้แรงบันดาลใจมาจาก Scarlet Bindi คือการแต้มจุดแดงกลางหน้าผากของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มาเติมสีสันทให้คอลเลกชันนี้